

นศ.ครูโคราชร้องอุทธรณ์มหาลัยลอยแพ

นำเสนอเมื่อ : 4 ต.ค. 2559

[เดลินิวส์] - นักศึกษาคู กศ.ปช.รุ่น 15 มทร.นครราชสีมา อุทธรณ์มหา'ลัยลอยแพ ร้อง รุมว.ศธ.แล้วแต่เรื่องไม่คืบ วอนครุสภาหาโรงเรียนให้ฝึกสอน ส่วนสถาบันช่วยค่าตอบแทนการสอน- ค่าขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน- ค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ยาเรียนครบแต่ต้องมาเสียเวลา เสียโอกาส และเสียเงินอีก

วันนี้ (3 ต.ค.) น.ส.ณกมล ราชสารี

นักศึกษาคูโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ปช.)โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)นครราชสีมา เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ

นี้ตนและเพื่อนได้มาติดตามความคืบหน้ากรณีที่ตนและเพื่อน ๆ นักศึกษา ภาค กศ.ปช.รุ่น 15

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มรภ.นครราชสีมา ได้ยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รุมว.ศึกษาธิการ

เพื่อขอให้ดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ กับ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ซึ่งแจ้งว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลย โดยเฉพาะสกอ.แจ้งว่า

มหาวิทยาลัยยังไม่ไดสงมติสภามรภ.นครราชสีมา ในการอนุมัติให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา2549-2556 ให้ สกอ.รับทราบ

น.ส.ณกมล กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาครุสภาแจ้งว่า

สาเหตุที่พวกตนไม่สามารถรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ เนื่องจาก สกอ.ยังไม่รับทราบหลักสูตร

แต่ครุสภาจะเยียวยาโดยให้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

แต่นักศึกษาต้องนำหลักสูตรที่เรียนมาไปเทียบโอนสาระความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

ถ้าผ่านการเทียบโอนถึงจะได้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ขณะนี้มีนักศึกษารุ่น 15 สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 372

คน แต่สามารถเทียบโอนฯ ผ่านเพียง 153 คน ในจำนวนนี้ได้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแล้วไม่ถึง 50 คน

ส่วนคนที่เหลือกำลังจะไปเทียบโอนฯ แต่ก็ไม่สามารถขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนได้

เนื่องจากไม่มีโรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอน หรือมีโรงเรียนแต่โรงเรียนก็ไม่มีค่าตอบแทนให้

ขณะที่ครุสภาได้กำหนดว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

เพื่อรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ภายใน1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา

"ตนและเพื่อน ๆ อยากจะขอร้องครุสภาและมหาวิทยาลัยช่วยหาโรงเรียนในการฝึกปฏิบัติการสอน

และถ้าโรงเรียนมีค่าตอบแทนด้วยก็จะดีมาก ๆ เพราะทุกคนก็ไม่ค่อยจะมีเงิน และมีภาระต้องดูแลครอบครัวด้วย

โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่เคยที่จะออกมาชี้แจงอะไรเลย พวกเราเดือนรอนจริง ๆ

มหาวิทยาลัยควรที่จะดูแลเราบ้าง ไม่ใช่ลอยแพเรา อย่างน้อยควรที่จะต้องเสียค่าขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนให้

2,600 บาท ค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 500 บาท ซึ่งความจริงพวกเราเรียนมาครบหมดแล้ว

ไม่ควรถองเรียนซ้ำอีก ทำให้ต้องเสียทั้งเวลา เสียโอกาส และเสียเงิน "น.ส.ณกมลกล่าว

ขอบคุณที่มาจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15.53 น.](#)